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Bæjarráð Árborgar tók til afgreiðslu beiðni Umhverfis- og samgöngunefndar um umsögn um tillögu 
til þingsályktunar um þjóðgarð á miðhálendinu á fundi sínum fyrr í dag.
Bæjarráð áréttar þá umsögn sem gefin var um tillögu til þingsályktunar um stofnun 
Hofsjökulsþjóðgarðs á síðasta ári, þ.e. að þess verði gætt að hafa samráð við sveitarfélög, 
afréttarfélög og aðra hagsmunaaðila, svo sem vegna upprekstrar- og beitarréttar á svæðinu.
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